

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TCCB  
V/v báo cáo kết quả 6 năm thực hiện  
Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị  
quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị  
Trung ương 6 khóa XI

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Nội vụ Thanh Hóa

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2198/SNV-TCBC ngày 13/9/2023 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

**I. Kết quả 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 10/NQ-CP và Nghị quyết số 19-NQ/TW tính đến thời điểm ngày 30/6/2023**

**1. Kết quả 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 10/NQ-CP tính đến thời điểm ngày 30/6/2023**

a) Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ (*Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ*) đến ngày 30/6/2023

- Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở

+ Thời điểm 31/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và 03 phòng chuyên môn (*gồm: Kế hoạch, Tài chính; Tổ chức cán bộ; Quản lý xây dựng công trình*); 07 chi cục trực thuộc (*gồm: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Thủy sản; Kiểm lâm; Phát triển nông thôn; Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Thủy lợi*).

+ Thời điểm 30/6/2023, giữ nguyên như năm 2022.

+ Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong các cơ quan hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt Đề án và thực hiện sắp xếp, tổ chức lại sẽ giảm 04 phòng, 02 trạm thuộc các Chi cục.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 19/9/2022. Kết quả đến ngày 30/6/2023, sau khi sắp xếp, tổ chức lại đã giảm 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở do sáp nhập (*Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa được UBND tỉnh thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 Ban*

*Quản lý cảng cá: Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 27/3/2023) so với thời điểm 31/12/2022.*

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án sáp nhập Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy lợi vào Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Về thực hiện tinh giản biên chế, số lượng cấp phó của cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, Chính phủ

- Về thực hiện tinh giản biên chế

Tổng số công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến 30/6/2023 là 92 người (*công chức tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ: 41 người, viên chức lãnh đạo quản lý dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy: 09 người, viên chức tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ 42 người*).

- Về thực hiện số lượng cấp phó:

+ Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính

Trong năm 2019, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lại 05 phòng, chi cục, kết quả sau khi tổ chức lại, số lượng cấp phó các phòng, đơn vị mới được thành lập đều vượt so với quy định. Sở đã xây dựng Phương án xử lý đối với những đơn vị có cấp phó nhiều hơn theo đúng quy định tại Quyết định 4512/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định khung số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở sau sáp nhập. Từ khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Sở đến nay, Sở không thực hiện bổ nhiệm mới cấp phó của các đơn vị trực thuộc. Đến nay, số lượng cấp phó tại các phòng, các chi cục thuộc Sở cơ bản bảo đảm theo quy định, hiện thừa 02 cấp phó gồm: Chi cục Kiểm lâm có 03 Phó Chi cục trưởng, thừa 01 cấp phó (*đồng chí Chi cục trưởng đã chuyển công tác; 02 Phó Chi cục trưởng sẽ nghỉ hưu năm 2025 - 2026*) và Chi cục Thủy lợi có 03 Phó Chi cục trưởng, thừa 01 cấp phó (*Chi cục trưởng nghỉ hưu từ tháng 01/2025*).

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Trong năm 2019, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lại 07 Ban Quản lý rừng phòng hộ gồm các Ban nằm trên địa bàn một huyện và các Ban không đủ diện tích theo quy định, kết quả sau khi tổ chức lại, số lượng cấp phó các Ban mới được thành lập đều vượt so với quy định. Sở đã xây dựng Phương án xử lý số lượng cấp phó vượt quy định, thực hiện việc tạm dừng bổ nhiệm cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập từ 15/9/2018 để thực hiện sắp xếp lại các đơn vị theo Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh. Đến nay, số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở so với quy định sau sắp xếp, tổ chức lại, thiếu 06 người tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ (*Ban Quản lý rừng phòng hộ*

*hộ Thường Xuân hiện chưa có Phó Giám đốc, thiếu 02 Phó Giám đốc; Lang Chánh có 01 Phó Giám đốc, thiếu 01 Phó Giám đốc; Thạch Thành có 01 Phó Giám đốc, thiếu 01 Phó Giám đốc; Quan Sơn có 01 Phó Giám đốc, thiếu 01 Phó Giám đốc; Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn chưa có Phó Giám đốc, thiếu 01 Phó Giám đốc).*

## **2. Kết quả 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tính đến thời điểm ngày 30/6/2023**

a) Tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tại 02 thời điểm: ngày 31/12/2022 và 30/6/2023.

- Thời điểm ngày 31/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có 21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong đó: đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 01; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 17; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: 03; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: không có.

- Thời điểm ngày 30/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong đó: đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 01; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 14; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: 04; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: không. Giảm 02 đơn vị sự nghiệp công lập so với thời điểm ngày 31/12/2022.

b) Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên các năm 2021, 2022 và 2023: *theo Phụ lục 4 gửi kèm.*

c) Về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế tự trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công lập

Đến ngày 30/6/2023, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao tự chủ tài chính, trong đó: 04 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 14 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 01 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đẩy nhanh và nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025: chuyển 02 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang tự đảm bảo chi thường xuyên (*Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn; Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy lợi*); đến năm 2025 có thêm 01 đơn vị chuyển từ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang tự đảm bảo chi thường

xuyên (Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản, trực thuộc Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản).

(có Phụ lục số 1, 2, 3,4, 5,6,7,9 kèm theo)

## **II. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc**

### **1. Kết quả đạt được**

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành, tinh gọn, giúp Sở tham mưu cho UBND tỉnh quản lý lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

### **2. Khó khăn vướng mắc**

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hợp nhất các Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. Đối với lĩnh vực Khuyến nông và Bảo vệ thực vật, việc hợp nhất cơ bản phù hợp vì: giảm đầu mối; tập trung được lực lượng nên thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do UBND cấp huyện giao.

Tuy nhiên đối với lĩnh vực Thú y gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc: (1) công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh bị chậm trễ, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không kịp thời, không nhất quán, (2) khó khăn trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y do thiếu lực lượng kiểm dịch viên cấp huyện để thực hiện theo quy định của Luật Thú y, (3) khó khăn trong việc quản lý thuốc thú y, hành nghề thú y, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện không có chức năng quản lý nhà nước, (4) hệ thống thú y vận hành không thông suốt, sản phẩm chăn nuôi không được giám sát theo chuỗi, gây trở ngại cho công tác xuất khẩu nói riêng và xúc tiến thương mại nói chung; (5) bất cập trong việc tuân thủ các quy định về quản lý công tác thú y của pháp luật Việt Nam và quy định của Tổ chức thú y Thế giới. Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc trên và xây dựng Phương án kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn tỉnh; theo đó, tái thành lập lại các Trạm Thú y cấp huyện, trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y để thực hiện nhiệm vụ QLNN về thú y trên địa bàn cấp huyện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 945-CV/TU ngày 16/2/2023 về việc phương án kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn tỉnh; theo đó, chưa thông qua Phương án kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nội vụ đưa nội dung trên vào Báo cáo sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; đồng thời báo cáo UBND tỉnh

đề nghị Trung ương sớm có kết luận về việc tái thành lập Trạm Thú y cấp huyện, trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y để phù hợp với tình hình thực tế và Luật Thú y.

Trên đây là báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**